

Đời Sống Đấng Christ

Giăng Nói Về Chúa Giê-xu

Giăng 1:6-8, 19-28

**Câu Gốc
Thiếu Nhi**

“Giăng làm chứng về sự sáng.” Giăng 1:8

**Câu Gốc
Nhi Đồng**

“Giăng chẳng phải là sự sáng, song người phải làm chứng về sự sáng.”
Giăng 1:8

**Câu Chuyện
Kinh Thánh**

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

* Xem Luca 1:36

Trong vài tuần qua chúng ta đã học từ ban đầu Chúa Giê-xu ở với Đức Chúa Trời và Ngài đến từ thiên đàng sanh ra trong máng cỏ chuồng chiên. Chúng ta biết được điều này vì Giăng người của Đức Chúa Trời viết cho chúng ta. Giăng là quyển sách ông viết mà chúng ta đang học trong Kinh Thánh. Giăng là trước giả, cho chúng ta biết có một người khác nữa cũng tên là Giăng, thường gọi là Giăng Báp-tít. Chúng ta biết được từ bác sĩ Luca, Giăng và Chúa Giê-xu là anh em họ.* Giăng sanh ra trước Chúa Giê-xu sáu tháng.

Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Chúa Trời đã sai Giăng. Trong bài học tuần rồi chúng ta biết Đức Chúa Trời sai Chúa Giê-xu giáng thế từ thiên đàng bằng cách nào. Nhưng cách nào Chúa đã sai Giăng? Kinh Thánh cho chúng ta biết (Luca 1) Đức Chúa Trời nhậm lời cầu nguyện và ban Giăng xuống cho cha mẹ ông là một cặp vợ chồng già nua son sẻ.

Kinh Thánh cho chúng ta biết lý do Chúa sai Giăng đến. Giăng 1:7 cho chúng ta biết Giăng đến làm nhân chứng, để làm chứng cho ánh sáng, để cho người ta tin qua ông. Có những chữ trọng đại trong câu này, nên chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ lưỡng hơn. Có ai biết “Nhân chứng” là gì? Các em có thầy người ta nơi tòa án trước quan tòa không? Nhân chứng đơn giản là người thấy hay biết điều gì đó và chia sẻ lại những điều đó với người khác. Nhưng có một chữ quan trọng khác là “làm chứng.” Làm chứng là người nhân chứng nói lại nói lại những điều mình biết hay chia sẻ lại những điều mình đã nghe và thấy. Câu này cũng nói về “Sự sáng.” Có ai nhớ cái gì hay ai là sự sáng trong hai

**Mục Đích
Bài Học**

Hiểu được rằng Đức Chúa Trời sai Giăng đến.
Hiểu được rằng công việc của Giăng là nói về Chúa Giê-xu.

bài học đầu? Đó là Chúa Giê-xu, Sự Sáng thật đến thế gian để bày tỏ Đức Chúa trời cho chúng ta. Vậy hãy xem Giăng 1:7 lần nữa. Giăng đến làm nhân chứng. Giăng biết điều gì đó mà những người khác cần phải biết. Ông đến để làm chứng về sự sáng. Điều đó có nghĩa là Giăng đến nói sự thật. Ông đến để nói Chúa Giê-xu là Sự Sáng của thế gian đến từ Đức Chúa Trời.

Nhiều người hỏi Giăng là có phải ông là Đấng sẽ giải cứu họ. Ngay cả những người lãnh đạo tôn giáo cũng đến hỏi ông có phải là Đấng mà Đức Chúa Trời sai đến với họ. Chúng ta thấy dân của Đức Chúa Trời đã chờ đợi Đấng mà Đức Chúa Trời sẽ sai đến, Con Ngài. Họ đã chờ đợi lâu lắm rồi và Đức Chúa Trời cũng đã sẵn sàng cho cả thế giới biết Ngài đã sai con Ngài, Con Độc sanh của Ngài. Giăng biết điều này và nói cho họ biết rằng ông không phải là Đấng đó, nhưng ông được sai đến để nói cho mọi người biết về Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời, để họ tin nhận Ngài.

Và nếu chúng ta nhìn lại câu Giăng 1:7, câu ấy nói rằng Giăng đến để làm nhân chứng, để làm chứng về Sự Sáng để mọi người tin. Thật là một cơ hội diệu kỳ. Nhiều người đã tin nhận Chúa Giê-xu vì họ đã tin Giăng được sai đến từ Đức Chúa Trời. Họ tin điều gì? Tin rằng Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời, Là Đấng mà họ chờ đợi lâu nay. Giăng đến để nói cho ai? Kinh Thánh cho chúng ta biết Giăng đến để cho mọi người tin. Điều đó có nghĩa là mỗi em và cũng cho tôi nữa. Điều đó cũng có nghĩa là Chúa muốn cha mẹ các em, cũng như bạn các em. Điều đó cũng bao gồm những người bảo vệ, và thầy cô giáo, những người hàng xóm bên cạnh và cả những người bạn các em chơi chung khi đi thăm ông bà. Khi Chúa nói Ngài muốn tất cả tin, nghĩa là Ngài muốn mọi người. Không ai bị loại trừ!

Đến nay, chúng ta biết rằng từ ban đầu Chúa Giê-xu ở cùng Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng biết Chúa Giê-xu đến từ thiên đàng và sanh ra làm hài nhi và lớn lên, cho chúng ta gương chúng ta nên sống làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng biết rằng Đức Chúa Trời muốn mọi người tin Ngài đã sai Con Độc Sanh và chọn theo gương của Chúa Giê-xu. Các em có làm điều đó chưa? Các em có muốn tin nhận Ngài hôm nay không?

Chuẩn bị cho các em những mảnh giấy màu. Giúp các em viết câu gốc trên các mảnh giấy. Để những chỗ trống để vẽ biểu tượng: cây gậy cho “Giăng” đèn hay mặt trời cho “Ánh Sáng.” Coi lại câu gốc và hỏi những câu hỏi để người tình nguyện đọc câu gốc.

Cầu nguyện, Cảm ơn Đức Chúa trời vì đã sai Giăng và xin Chúa cho mỗi người có cơ hội để chia sẻ Chúa sai Con Độc Sanh của Ngài cho người khác.

Nhắc nhở các em rằng Chúa muốn mỗi em tin nhận Con Ngài là Chúa Giê-xu. Khích lệ các em chia sẻ Chúa Giê-xu cho người khác trong tuần này.

**Trò Chơi
Câu Gốc**

Cầu Nguyện

Tóm Lược

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới

Bài 4

Giăng Báp-têm Chúa Giê-xu

Giăng 1:29-34

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Chúa Giê-xu có anh họ

Trong sách Giăng, chúng ta đã nói về Chúa Giê-xu và làm thế nào Ngài tạo dựng thế giới với Đức Chúa trời từ thuở ban đầu. Tuần rồi chúng ta nói về sự giáng sanh của Chúa Giê-xu.

Khi Chúa Giê-xu sanh ra, Ngài không có anh chị em nào. Ngài là đứa con đầu, nhưng Ngài có một người anh họ. Người anh họ của Chúa Giê-xu tên là Giăng. (Giải thích người này không phải là Giăng người viết sách Giăng.) Hai người gần như bằng tuổi - chỉ cách nhau sáu tháng và Giăng là người lớn tháng hơn. Trong các em có ai có anh em họ? Có được bao nhiêu người?

Kinh Thánh cho chúng ta biết Giăng được sai đến để nói về người anh em họ Giê-xu của ông cho mọi người. Các anh em họ có gì đặc biệt hay họ cũng giống như các em? Chúa Giê-xu thì khác hẳn với Giăng. Từ ban đầu Chúa Giê-xu đã ở cùng Đức Chúa Trời. Ngài đến để bày tỏ cho chúng ta thấy Đức Chúa Trời là như thế nào. Giăng có một công tác kỳ diệu! Công tác của ông là vâng lời Đức Chúa Trời và nói cho mọi người biết Đức Chúa Trời đã sai Con Độc Sanh của Ngài là Chúa Giê-xu.

Các em có biết điều gì không? Mặc dù chúng ta không phải anh em họ của Chúa Giê-xu như là Giăng, nhưng chúng ta cũng có thể nói về Chúa Giê-xu cho mọi người. Chúa Giê-xu là Con Đức Chúa Trời. Ban đầu Chúa Giê-xu tạo dựng vũ trụ với Đức Chúa Trời.

Cầu Nguyện: Cảm ơn Chúa vì đã ban Chúa Giê-xu. Và cảm ơn Chúa vì đã sai Giăng đến nói mọi điều về Chúa Giê-xu.

Sinh Hoạt

- Sắp xếp phòng học thành một tòa án. Chọn người làm quan tòa và một người làm Giăng. Quan tòa nói với Giăng phải nói “Sự thật , toàn bộ sự thật, không gì khác hơn là sự thật.” Quan tòa sẽ hỏi những câu hỏi sau đây.
 - Ngươi có biết Chúa Giê-xu không?
 - Ngươi có quan hệ gì với Ngài?
 - Ai sai ngươi đến?
 - Tại sao ngươi đến? v.v.
- Cho các em tìm chữ hay ô chữ, nếu có thể dung hình ảnh bóng đèn hay mặt trời.
- Nhớ rằng Giăng đến để nói về Chúa Giê-xu, Cho các em cơ hội để vẽ hay viết để cho người khác biết các em biết về Chúa Giê-xu. Các em có thể viết hay minh họa điều các em nói.